

# 'แม่ฟ้าหลวง'ปิดเรียนหนีฝุ่นพิษ สลด!อส.ดับไฟป่าตกเขาเสียชีวิต

สลด! "อส.เชียงราย"ตกเขาดับขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าด้าน "ปก." เตือน 8 จ.เหนือวิกฤตหนัก! ฝุ่นพิษอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ "เชียงใหม่"ยังครองแชมป์เมืองอากาศแย่ของโลก ส่งผลให้ทัศนวิสัยแย่อย่างรุนแรงจนจอดไม่ได้ คาดดีเลย์หลายไฟลด์ ขณะที่ "ม.แม่ฟ้าหลวง"สั่งปิดเรียนหนีฝุ่นพิษ

เมื่อวันที่ 31มี.ค.62 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 05.00 น.พบว่า มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)เกินค่ามาตรฐาน 100 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา โดยมีค่าPM2.5 ระหว่าง78-363ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 ระหว่าง100-403 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและAQI มีค่าระหว่าง 170-473 ซึ่งคุณภาพ

ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 1 ของโลก ติดต่อกันมาหลายวัน โดยก่อนเที่ยงของวันนี้มีค่า AQI อยู่ที่ 223 ถือว่าลดลงจากเมื่อวาน (30 มี.ค.) เล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันเดียวกัน เมื่อเวลา 11.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ว่า มีเที่ยวบิน Divert flight หรือการขอเปลี่ยนเส้นทางไปลงสนามบินสำรอง ซึ่งไม่สามารถลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ได้ เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี มีหมอกควันปกคลุมสนามบิน

ทั้งนี้ ส่งผลให้สายการบิน Spring air เที่ยวบิน 9C8511 เส้นทางบิน เชียง-ไฮ้-เชียงใหม่ เวลาตามตารางบิน 10.00 น. เปลี่ยนเส้นทางการจอดไปสุวรรณภูมิ เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีขณะเดียวกัน สายการบิน Bangkok Airways ได้ยกเลิกเที่ยวบินที่ PG353 CNX - HGN เวลาตามตาราง 16.15 น. และเที่ยวบินที่ PG354 HGN - CNX เวลาตามตาราง 18.10 น. เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนและยังมีหลายสายการบินที่จะบินไปเชียงใหม่เกิดการล่าช้าและดีเลย์ไปอีกหลายเที่ยวบิน

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายว่า เพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอประกาศระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย.นี้ และของดึกิจกรรมหรือให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สู่มเสี่ยงต่อหมอกควันเช่นสนามกีฬา

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่" โพสต์ข้อความ

ว่าในช่วงที่เกิดไฟไหม้ป่าตามพื้นที่สูงเขตระหว่างหมู่บ้านป่าคาสูใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ติดต่อกับหมู่บ้านป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในเวลา 01.00 น. ทางหน่วยงานต่างๆ ในอ.แม่ฟ้าหลวง ได้ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวบ้านเข้าไปดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อไป แต่ขณะที่ปฏิบัติการได้มี นายอาโสะ อาซังกู อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 164 หมู่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และได้ร่วมในการดับไฟเกิดพลัดตกจากภูเขาศีรษะกระแทกพื้นจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันเก็บกู้ศพขึ้นมาจากช่องเขาแล้ว

วันเดียวกัน พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะนำคณะเดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ เวลาประมาณ 07.00 น. ไปยัง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจ.เชียงใหม่ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 2 เม.ย. ยังคงมีอยู่ แต่จะเลื่อนเวลาออกไปจากเดิมเวลา 09.00 น. เป็นเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ต่อกัน > 8

## ■ 'แม่ฟ้าหลวง' ต่อจากหน้า 1

อากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของ Airvisual ยังรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ